

1ปีผ่านไปเข็มไมล์ยังไม่กระดิก

- รอกฎกระทรวงเพิ่มสปีด 120
- เคลียร์สายเอเซียรับได้ 252กม.

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ครบ 1 ปีแล้วที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศนโยบายดำเนินการเร่งด่วนภายใน 3 เดือน หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนก.ค. 62 เรื่องการปรับอัตราความเร็วรถเป็นไม่เกิน 120 กม. ต่อชม. จากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม. บนทางหลวงที่มีความพร้อม โดยขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังพิจารณาตรวจร่างกฎกระทรวงการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์บนถนนทางหลวงที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่



2 ช่องมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกันและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน เป็นไม่เกิน 120 กม.ต่อชม. รวมทั้งกำหนดความเร็วขั้นต่ำช่องขวาสุดไม่ต่ำกว่า 100 กม.ต่อชม.ด้วย

จากนั้นจะเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างต่อไปก่อนจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ เสนอเรื่องกลับมาให้รมว.คมนาคมลงนาม เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงและมีผลบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปีนี้เพราะขณะนี้เร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มที่

ด้านนายสรวัชร ทรงศิริ โฆษกกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ทล. พร้อมรองรับการใช้ความเร็ว 120 กม.ต่อชม.ของประชาชนทันทีที่กฎกระทรวงประกาศใช้บนทางหลวงระยะทางรวม 252 กม. เบื้องต้นจะนำร่องระยะ (เฟส) ที่ 1 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสาย

เอเชีย) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน-ทางต่างระดับ อ่างทอง กม. ที่ 4+100-50+000 ระยะทาง 45.9 กม. ปัจจุบันมี 8 ช่องขาไป 4 ช่อง และขากลับ 4 ช่อง มีความพร้อมด้านพื้นที่ทางกายภาพสมบูรณ์ เพราะไม่มีจุดกลับรถทางราบ

ขณะเดียวกันเตรียมปรับปรุงจุดกลับรถได้สะพานให้มีความพร้อมและปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งปรับ ปรับซ่อมผิวจราจรที่ชำรุด ติดตั้งป้ายจราจรควบคุมความเร็วเฉพาะช่องจราจรเพิ่มเติม โดยให้รถบรรทุกวิ่งด้านซ้ายหรือวิ่งชิดซ้ายเพื่อปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ ตลอดจนปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงติดตั้งระบบ ITS (Intelligent Transportation System) เพื่อให้ข้อมูลผู้ใช้ทางและการใช้ช่องทางที่เหมาะสมด้วย คาดว่าดำเนินการได้ภายในปีนี้ จากนั้นในปี 64 จะขยายผลใช้ความเร็ว 120 กม.ต่อชม. ในระยะที่ 2 ช่วงทางต่างระดับ อ่างทอง-อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กม. ที่ 50+000-150+000 ระยะทาง 100 กม.